

มาตรการที่มีอยู่และแผนงาน
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
องค์การประกันภัย
(อินชัวร์นซ์ ออโรริตี้)

หน้าที่หลักขององค์การประกันภัย (“IA”) คือควบคุมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทั่วไปของอุตสาหกรรมประกันภัย และปกป้องผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติของเขา/เธอ IA ได้ดำเนินการ/วางแผนที่จะใช้มาตรการดังต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ:

A. การดำเนินการให้กับประชาชน

บริการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้มั่นใจในความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในการดำเนินการร้องเรียนและติดตามสอบถาม
มาตรการที่มีอยู่	<ul style="list-style-type: none"> ข้อร้องเรียนและข้อสอบถามทั้งหมดจะดำเนินการด้วยความยุติธรรมโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติของผู้ร้องเรียน ผู้สอบถามและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง มีการนำมาตรการที่นับไขในการระบุภาษาพูดของผู้ใช้บริการหลากหลายเชื้อชาติมาใช้ หากข้อร้องเรียน/ข้อสอบถามเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางโอกาส IA จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาสให้ดำเนินการ
การประเมินการทำงานในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> IA จะทบทวนมาตรการบริการต่างๆ เป็นระยะ และทำการปรับปรุงตามความเหมาะสม
มาตรการที่จะนำมาใช้	<ul style="list-style-type: none"> IA จะจัดให้บริการล่ามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับบุคคลที่สาม สำหรับผู้ร้องเรียนและผู้สอบถามที่ไม่สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่าที่จะทำได้ในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัวและการ สันทนาการทางโทรศัพท์ มีบัตรแสดงภาษาของบริการล่ามโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ในแปดภาษา¹) มาตั้งแสดงไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและผู้สอบถามที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ทราบ

¹ แปดภาษาที่อ้างถึงคือ ภาษาฮินดี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาสันสกฤต, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาพม่า, และ ภาษาญี่ปุ่น

B. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

บริการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">• เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเจ้าหน้าที่และความอ่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อชาติและความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับแนวความคิดด้านความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
มาตรการที่มีอยู่	<ul style="list-style-type: none">• เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำหนดโดยกรมการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ สัมมนา และการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่เป็นระยะ เพื่อส่งเสริมความตระหนักของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและการผสมผสานเข้าด้วยกัน
การประเมินการทำงานในอนาคต	<ul style="list-style-type: none">• IA จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้สอบถามและ/หรือผู้ร้องเรียน เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่
มาตรการที่จะนำมาใช้	<ul style="list-style-type: none">• IA จะประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดำเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการผสมผสานเข้าด้วยกัน ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

C. สอบถามข้อมูลสาธารณะ/การร้องเรียน

สอบถามข้อมูลทั่วไป –

โทรศัพท์: (852) 3899 9983

แฟกซ์: (852) 3899 9993

อีเมล: enquiry@ia.org.hk

การร้องเรียน –

แผนกดำเนินการด้านการตลาด

อีเมล: complaints@ia.org.hk

องค์การประกันภัย

พฤษภาคม 2024